

# Master Of Management (Industrial Management)



## สารจากประธานหลักสูตร

เริ่มต้นเข้าสู่เดือนแรกของปีใหม่ 2554 วัน  
และเวลาเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไม่มีวันหวนกลับ  
เวลาที่ผ่านไปแล้วหากทำให้เกิดคุณค่าก็จะมี  
คุณค่ามากขึ้น ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันในแง่ของ  
เวลา แต่การใช้เวลาของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน

ขอให้นักศึกษา MM ใช้เวลาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อที่จะได้ประสบ  
ความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกคน

## บรรณาธิการแถลง

สารจากบรรณาธิการ MM 5 ฉบับนี้หลังจากได้พักผ่อนกันไปแล้ว  
ในช่วงปีใหม่ 8-9 วันกันเลยทีเดียว เปิดปีใหม่มาทดสอบ Final กันเลย จากนั้นรอ  
ลุ้นตัวโก่งกันไปตามๆกัน จากวิชาที่ได้สอบไป แล้วก็เรียนต่อ 2 วิชาถัดมา  
จะมักเขม้นทั้งในการเรียนและกิจกรรม รวมถึงการบริหารเวลา (Time  
Management) กับครอบครัว ญาติ และเพื่อนๆด้วยนะครับ ทำยนี้ บรรณาธิการก็  
ขออวยพรให้พี่น้อง MM ทุกท่านประสบความสำเร็จ สุขภาพดีมีเงินใช้ทั่วหน้า  
นะครับ



## คำคม

อย่าหยุดตัวเองไว้กับความทุกข์ คุณมี  
สิทธิ์ที่จะมีความสุขไม่น้อยไปกว่าคนอื่น  
ท่านว.วชิรเมธี



# Master Of Management (Industrial Management)



## กิจกรรม **MM** สัมพันธ์

การพบปะสังสรรค์ของอาจารย์และพี่น้อง MM ในช่วงพักกลางวันคือการ รับประทานอาหาร ที่ร้านครัวแม่ อิ่ม รุ่นพี่ชาว MM5 ต้อนรับน้อง MM 6 อย่างอบอุ่น ระหว่างทานอาหารได้มีการแนะนำตัว และทำความรู้จัก แนะนำวิธีการเรียน แลกเปลี่ยนข่าวสารกันอย่างถึงรส ถือเป็นกิจกรรมรับน้อง ที่จัดอย่างง่ายๆและเป็นกันเอง



## มุมมองสู่ธุรกิจ

นายฉัฐพงศ์ เพชรจารุภักดิ์ นำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวทุกคน อย่างหยดน้ำลายมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หมอนดิไซน์เก๋ไก๋ สีสันสดใส ช่วยเรียกความสนใจแก่ผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี จึงอยากให้น้ำลายมาเป็นตัวแทนของอารมณ์สนุกสนาน ที่มาคือหลังเรียนจบเกือบครึ่งปี เพื่อนที่เรียนมาด้วยกันชวนให้ส่งผลงานหมอนหยดน้ำลายเข้าประกวดในโครงการ “ปล่อยแสง” ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ส่งผลงานการออกแบบเข้ามาประกวดนอกจากนี้ ยังจับใจเดียหยดน้ำลายไปใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืด สายรัดข้อมือ และเข็มกลัด เป็นต้น มีช่องทางขายอยู่ที่ TCDC Shop ที่ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม



ที่ปรึกษา : ผศ.ดร. ชุตริยะ ระบอบ ,ดร.พิชญ์ วรรณกุล  
ประธานบรรณาธิการ วิรัตน์ เมธิยนต์พิริยะ  
บรรณาธิการ MM5

INDUSTRIAL MANAGEMENT  
(MM)